
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  

คร้ังท่ี ๔/๒๕๔๙ 
วันท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๔๙  

ณ หองบานแกว   อาคารสํานกังานอธิการบดี 
 
๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๔๙ และใหแกไขดังนี ้

 ๑. หนา ๑๓ วาระที่ ๕.๑๑   ยอหนาแรก  “...การใหประกาศนยีบตัรบัณฑิตการ
บริหารประจําการ พ.ศ. ๒๕๔๙” แกไขเปน “...การใหประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 ๒. หนา ๑๔ ขอ ๔ คําวา “ขบวนการ”  แกไขเปน “กระบวนการ”  
  ๓. หนา ๑๔ ขอ ๕ คําวา “เพือ่เปนเกยีรติประวัตแิก...” แกไขเปน  
 “เพื่อเทิดพระเกียรติแด...” และ 

 ๔. หนา ๑๔  ขอ ๖.๓  คําวา  “ทีแอลโอ”  แกไขเปน “การพัฒนาหนวยจัดการ 
 ทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลย ี(TLO)” 

๒.  ที่ประชุมรับทราบโครงการเฉลิมพระเกียรติสรางพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 รําไพพรรณี    

๓.  ที่ประชุมรับทราบรายงานกจิกรรมเดือนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

๔.   ที่ประชุมรับทราบรายงานงบเดือน เงินนอกงบประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙   

๕.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาพระราชกฤษฎีกา วาดวย ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงอยูในระหวางการ
ดําเนินการสงเรื่องใหคณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

๖.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการจดัหาเจาหนาที่งานเลขานุการสภาฯ เพิ่มเติม  ซ่ึงอยูใน
ระหวางการดําเนินการประกาศรับสมัครเจาหนาที่ (คร้ังที ่๓)   

๗.  ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีวาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ การไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  อธิการบดี และคณบดี พ.ศ. ... ซ่ึงนําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๕.๑ 
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๘.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาแนวทางการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 
ผานระบบกองทุนเงินใหกูยมืที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศกึษา ๒๕๔๙ ซ่ึงอยูใน
ระหวางการดําเนินการ 

๙.  ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจยั จากองคการบริหารสวน
จังหวดัจันทบรีุ ซ่ึงอยูระหวางการเชิญผูเกีย่วของประชุมรวมกัน   

๑๐.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
การเก็บเงินบํารุงการศึกษา และการจายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 
๒๕๔๙ จะนําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที ่๕.๒   

๑๑.   ที่ประชุมรับทราบความคืบหนา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การ
เก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ตามโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช)  พ.ศ. ๒๕๔๙  จะนําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที ่๕.๓ 

๑๒.   ที่ประชมุพจิารณาเงนิภาษอีากรที่คางชําระ และที่ประชุมไดใหขอคิดเหน็และขอเสนอแนะ   ดังนี ้
๑. มหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนธุรกิจของสนามกอลฟใหชัดเจน ซ่ึงอาจจัดบริการ

ควบคูกันระหวางสนามกอลฟ และศูนยฝกปฏิบัติวิชาการทองเที่ยว (ริมกรีน) 
๒. ควรแกไขมตกิารประชมุสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๓/๒๕๔๙ หนาที่ ๑๔ ขอ ๔  

ขอความ“มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการสนามกอลฟเปนลักษณะธุรกิจ”   แกไขเปน 
“มหาวิทยาลยัควรบริหารจัดการสนามกอลฟเปนลักษณะธุรกิจเชิงวิชาการ” เพราะเปน
สถาบันการศึกษา 

๓.  มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนธุรกิจของสนามกอลฟบรรจุไวในนโยบายและ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยดวย ซ่ึงอาจจะจัดเปนแผนฯในระยะ ๕ ป หรืออาจจะกําหนดวา 
ในชวงระยะ ๑-๒ ป จะดําเนนิการอยางไรบาง  ซ่ึงอาจจะดําเนินการเอง หรืออาจจะใหสถาน
ประกอบการเอกชนที่เปนมอือาชีพมาดําเนินการแทน 
 ๔. มหาวิทยาลยัควรบรหิารจดัการสนามกอลฟและศนูยฝกปฏิบัติวชิาการทองเทีย่ว
(รีมกรีน)  แนวใหมในเชิงธุรกิจมากขึ้น เพื่อใหสามารถเลี้ยงตัวเองได  เนื่องจากในอนาคตจะตอง
เสียภาษี    อยางไรก็ตามยังตองการใหเปนสถานที่ที่นักศกึษาของมหาวทิยาลัยไดมโีอกาสฝก
ประสบการณดวย 

   มติที่ประชุม มมีติดังนี ้
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๑. ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกแนวทางในการบริหารจัดการสนามกอลฟ 
โดยอาจจะบรหิารจัดการเอง  หรืออาจจะใหผูประกอบการภายนอกที่มคีวามชํานาญมาเชา
ดําเนินกิจการ 

๒. ใหนําขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 จัดทําแผนธุรกจิที่ชัดเจน   โดยขอใหผูทรงคณุวุฒิ ๓ ทาน   รวมใหคําปรกึษาประกอบดวย    
 นายวิชัย  วัฒนพงศ  นายดิเรก  ศุภววิรรธน และนายกฤษณ  เจียมโฆสิต   
  ๓. ใหนําแผนธุรกิจที่เรียบรอยแลว นําเสนอสภามหาวทิยาลัยในคราวตอไป 

๑๓.   ที่ประชุมใหถอน (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อธิการบดี และ
คณบดี พ.ศ. ... เพื่อนําไปปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ประชุม ดังนี้ 

๑. ควรบอกที่มา หลักการและเหตุผลใน (ราง) ขอบังคับดังกลาวใหชัดเจน 
๒. ควรเขียนรายละเอียดของมตทิี่ประชุมของคณะกรรมการแตละชุดที่มกีาร 

พิจารณา กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดวยวา  ใหแกไขในเรื่องใด อยางไรบาง  มีขอกฎหมาย 
หรือระเบียบใดที่เกีย่วของหรือไม 

๓. ใหนําเสนอขอมูลรายละเอียดในวาระดงักลาวใหชัดเจน วามีการตัดหรือเพิ่ม 
ประเด็นใดบาง    อาจใชวิธีขีดเสนใตหรือใสตารางเปรียบเทียบ เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณาไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและทําใหมีเวลาในการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไดมากขึ้น 
  ๔.  วาระในการดํารงตาํแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทีม่าจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  ควรเปนไปตามวาระของการดํารงตําแหนงของสภา
มหาวิทยาลัย 

  ๕. ใหแตงตั้งคณะกรรมการดานกฏหมายเพิม่เติม  ดังนี ้
๑. ผศ.ประเสริฐ   มาสุปรีดิ์ ผูแทนผูบริหาร 
๒. อาจารยไวกณูฑ  ทองอราม ผูแทนคณาจารย 
๓. ผศ.โอภาศ   อินทรวงษ ประธานสภาคณาจารย 

 

๑๔.   ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเก็บเงนิบํารุง
การศกึษา และการจายเงนิเพื่อจัดการศกึษา ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. …และใหศกึษาวิจยั   
ความตองการ   ความสนใจของนักศึกษาและผูปกครองดวย  และควรทดลองใชระเบียบนี้ไป
สักระยะหนึ่งกอน ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงแกไขไดภายหลัง ส่ิงที่มหาวิทยาลัยตองเรงดําเนินการ คือ 
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พัฒนาหลักสูตรใหมๆ ที่นาสนใจ ใหนกัศึกษาไดเลือกเรียนมากขึ้น โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการดังนี ้
  ๑. คร้ังนี้มีความจําเปนเรงดวน จึงอนุญาตใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยไมผาน
คณะกรรมการการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย แตในคราวตอไปควรดําเนินการตามขั้นตอน 
  ๒. มหาวิทยาลัยตองมีจุดขายที่นาสนใจเชน มีหลักสูตรใหมๆ ใหมากขึน้ นักศกึษา
จึงจะสนใจมาศึกษาเพิ่มขึน้       
  ๓.  เมื่อเพิ่มคาเลาเรียนแลว มหาวิทยาลยัตองพัฒนาคณุภาพดวยทั้งทางดานการเรียน 
การสอน บุคลากร และการบริหารจัดการ 

  ๔. มหาวิทยาลยัตองทําการสํารวจ วิจยั สอบถามผูมาใชบริการ โดยเฉพาะนักศกึษา  
 ผูปกครองวายังมีความตองการ หรือมีความพอใจในการเขามาศึกษาในมหาวทิยาลัยหรือไมอยางไร 

 ๕. ตองพิจารณาเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ดวย และตองอยูในวิสัยที่มหาวิทยาลัย
สามารถดําเนินการไดโดยไมเดือดรอน  เพราะหากราคาถูกเกินไปอาจจะถูกมองวาคุณภาพ
ไมดี  แตถาหากราคาแพงเกนิไปกอ็าจจะมีปญหานักศกึษาไมมีเงนิจายคาเลาเรยีน หรือตองกูเงิน
มากเกนิไป 

๑๕.   ที่ประชมุเห็นชอบ  (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเก็บเงนิ
คาธรรมเนยีมการศึกษา และการจายเงนิเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหใชระเบียบนีไ้ประยะหนึ่งกอนและอาจ
ปรับปรุงแกไขใหมใหเหมาะสมไดในภายหลัง มหาวิทยาลัยควรศึกษาความตองการ  ความพอใจ
ของผูเรียน  เรงพัฒนาหลกัสูตรใหม ๆ ที่นาสนใจ  ใหตรงตามความตองการของทองถ่ิน และ
ตองพัฒนาคุณภาพการศกึษา ทั้งดานการเรยีนการสอนบคุลากร และการบริหารจัดการ  

๑๖.   ที่ประชมุพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุมดังนี ้

  ๑. (ราง) ระเบยีบดังกลาว ควรผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัย กอนจะนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  ๒. แกไขขอ ๖ ใหเพิ่มเติมขอความ (ที่ขีดเสนใต) ใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการ “แตงตัง้คณะอนกุรรมการประเมินผล ประเมินผลการสอน” 

   ๓. เพิ่มเติมขอความวรรคทายของขอ ๖  วา “และเปนไปตามขอบังคับของ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” 
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  ๔.  แกไขขอ ๘ ใหมวา “การตดัสินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
ใหยดึปริมาณและคุณภาพที่แสดงถึงคุณภาพทางวิชาการ  ในการตัดสินใหถือเสียงขางมาก 

๑๗.   ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การประเมินผล
การสอนของอาจารย  เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๑๘.   ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาและอนุปริญญาบัตร คร้ังที่ ๕        
ปการศึกษา ๒๕๔๘  

๑๙.   ที่ประชุมไมอนุมัติการเปลี่ยนแปลงคํานําหนาชื่อผูสําเร็จการศึกษาของนางจิดาภา ไทยเจริญ  
เปนวาที่รอยตรีหญิงจิดาภา  ไทยเจริญ  ในใบปริญญาบัตรได เพราะไมมแีนวปฏิบัตแิละระเบยีบ
ในการดําเนินการ แตใหออกหนังสือรับรองหรือใบรายงานผลการศึกษา โดยใหใชคํานําหนา
เปนวาที่รอยตรีหญิงจิดาภา ไทยเจริญได 

 ๒๐.   ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณจํานวน  ๒  ลานบาท ของอธิการบดี เพราะเห็นวา มี
ความจําเปนในการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยควรดําเนนิการใหเปนไปตามแผนของสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะตองนําแผนการใชจายงบประมาณนําเสนอคณะกรรมการการเงินและ
งบประมาณ  เพื่อกล่ันกรองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาเหน็ชอบ   การใชงบประมาณ
จะตองเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย   ซ่ึงในป  ๒๕๔๙  จะมีการตรวจประเมิน
คุณภาพจาก สมศ. เร่ืองการใชงบประมาณวา  สามารถใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน และ
ขั้นตอนที่ถูกตองหรือไม จึงจาํเปนตองดําเนนิการใชงบประมาณอยางเปนระบบ และมี
ขอเสนอแนะ ดังนี ้

๑. ขอใหนําเสนอรายละเอียดการใชจายงบประมาณของอธกิารบดีที่ไดเคยอนุมัต ิ
 ไปแลวเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อรับทราบ 

๒. การใชจายงบประมาณตาง ๆ ควรมีแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย ทีส่ภามหาวิทยาลัยไดวางแผนไว 
 ที่ประชุมตั้งขอสังเกตดงันี ้   

๑. แผนการปฏิบัติงาน ๒๕๔๙ ของมหาวทิยาลัยมีขอบกพรองหลายแหง  
ประกอบกับยงัไมไดผานการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ          
แตหนวยงานไดรับงบประมาณ และนํางบประมาณดังกลาวไปดําเนินการแลว  ควรตองผาน
การกลั่นกรองคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ กอนจะนําเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อ
อนุมัติ จงึจะสามารถนําไปดาํเนนิการใชจายงบประมาณได  
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๒๑.   ที่ประชุมเสนอใหจดัตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่กล่ันกรอง (ราง) ระเบยีบ  ขอบังคับ ตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย  (เพิ่มเติม)  

๒๒.   ที่ประชุมเสนอใหคณะกรรมการฝายกฎหมายดําเนินการศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ทุกมาตรา  เพือ่จะไดวางแผนจัดทําขอบังคับ ระเบียบ หากยังขาดในมาตราใด
ใหรีบดําเนินการ  

๒๓.   ที่ประชุมเสนอใหคณะไปจัดทําแผนพัฒนาโดยเรียงลําดบัความสําคัญ  เพื่อนําไปสูการพัฒนา
หลักสูตรคณะตาง ๆ  โดยใหมีการวิเคราะหหลักสูตร  คาใชจาย  การบรหิารจัดการหลักสูตร 
หรือโครงการความรวมมือตาง ๆ  ซ่ึงอาจเชิญสภามหาวทิยาลัยมาพิจารณาเรื่องดังกลาวเปน
กรณีพิเศษ หรือใหมีการประชุมมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรจัดหารายไดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
งบประมาณ บ.กศ. ,  กศ.ปช. หรืองบประมาณแผนดิน เพือ่นํามาพัฒนาบริหารจัดการศกึษา
ใหเปนไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย    

๒๔. ที่ประชุมเสนอใหมหาวิทยาลัย  เรียนเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานภายนอกเขามาชวยดําเนินการ
บริหารจัดการสนามกอลฟ และนายสวัสดิ์ อุดมโภชน  กรรมการผูทรงคณุวุฒิเสนอแนะวา ยนิดีทีจ่ะ
ประสานกับบคุคลภายนอกเพื่อชวยแกปญหาเรื่องภาษีสนามกอลฟของมหาวิทยาลัย 

๒๕.  ประธานเสนอวา  การใชเวลาในการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      ขอให
ฝายบริหารเตรียมขอมูลประกอบการพิจารณาใหพรอม เพื่อจะไดลดเวลาในการพจิารณาวาระ
ตางๆ  ที่เปนงานประจําของมหาวิทยาลัย และใหสภามหาวิทยาลัยใชเวลาสวนใหญในการให
ขอเสนอแนะ  นโยบายแกมหาวิทยาลัย เพือ่นําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวหนาตอไป 

๒๖.  ประธานเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยจัดทาํแผน  และดําเนินงานใหเปนไปตามแผน  ถาเปนไปได 
มหาวิทยาลัยควรจัดหางบประมาณสวนหนึง่  เพื่อดําเนนิการจัดทําดานการตลาด  เพราะเหน็วา
ในปจจุบนัมีการแขงขันดานการศึกษาสูงขึน้ เพื่อมหาวทิยาลัยจะไดทราบความตองการของ
ผูเรียนและนําไปสูการวางแผนการศึกษาในอนาคต 

๒๗.  ที่ประชมุเสนอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จัดทําแผนดําเนนิการเชิงรุก 
จางคณะทํางานหรือจางบุคคลภายนอก  หรือเรียนเชิญ คณุวชัิย วัฒนพงศ และคณุดเิรก ศภุวิวรรธน   
ซ่ึงมีความรูเร่ืองการตลาด  มาชวยวางแผนและปรับปรงุหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    
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๒๘.   ที่ประชมุเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการจัดทําโครงการและกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ที่
สนองตอนโยบายของมหาวทิยาลัย และควรบริหารงานแบบบูรณาการไมควรแยกสวนกัน เพื่อ
ประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลยั  

๒๙.   ที่ประชมุเสนอใหฝายบริหารจัดหาทีมงานเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย ที่เขมแข็งทําหนาที่
ประสานงานแทนเลขานกุารสภามหาวทิยาลยั   และฝายบรหิารในเรือ่งตาง ๆ  ตามทีส่ภามหาวิทยาลัย
ใหขอเสนอแนะ      

๓๐.   ที่ประชุมเสนอใหสรางจุดขายและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในการจัดงานประจําปของ
มหาวิทยาลัย  

๓๑. ประธานเสนอใหอธิการบดีกํากับดูแลงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   
หากมีความจําเปนตองมีที่ปรึกษา ควรจางผูเชี่ยวชาญมาชวยดําเนนิการวางแผนในการพฒันา
มหาวิทยาลัยไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 


